



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี ส่วนการเงิน โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๑๑

ที่ งม ๔๑๗๓ / ๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง การอนุญาตให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นที่ไม่ใช่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้สำหรับรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน เพื่อรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการกอง (สำเนาหน่วยเบิกจ่าย)

ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) กำหนดให้ผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ซึ่งเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในหน่วยงานให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้สำหรับรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน ในการรับเงินผ่านระบบดังกล่าว กรณีผู้มีสิทธิรับเงินมีความประสงค์ที่จะใช้บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นของผู้มีสิทธิรับเงิน ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก นี้

เนื่องจากกรมชลประทานมีคำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี (คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๒๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) โดยในส่วนกลางได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง และในส่วนภูมิภาคได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑ - ๑๗ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ - ๑๓ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ - ๑๖ และผู้อำนวยการโครงการชลประทาน เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง ไว้แล้ว

ดังนั้น กรณีที่มีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิรับเงินมีความประสงค์ที่จะขอใช้บัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้สำหรับรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน เพื่อรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ให้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นเพื่อประกอบการขออนุญาตต่อผู้มีอำนาจ ดังนี้

๑. อธิบดีกรมชลประทาน ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก เป็นผู้พิจารณาอนุญาตสำหรับผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑ - ๑๗ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ - ๑๓ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ - ๑๖ และผู้อำนวยการโครงการชลประทาน

๒. ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี ซึ่งเป็นผู้เบิกเงินจากคลัง เป็นผู้พิจารณาอนุญาตสำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในส่วนกลาง และผู้ที่ตนเป็นผู้เบิกจ่ายเงินให้ รวมถึงผู้ที่ช่วยปฏิบัติราชการซึ่งอยู่ต่างสำนัก กอง โครงการ หรือต่างส่วนราชการผู้เบิก

๓. ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑ - ๑๗ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ - ๑๓ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ - ๑๖ และผู้อำนวยการโครงการชลประทาน ซึ่งเป็นผู้เบิกเงินจากคลัง เป็นผู้พิจารณาอนุญาตสำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในสังกัด และผู้ที่ตนเป็นผู้เบิกจ่ายเงินให้ รวมถึงผู้ที่ช่วยปฏิบัติราชการซึ่งอยู่ต่างสำนัก กอง โครงการ หรือต่างส่วนราชการผู้เบิก จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป



(นางสาววรรณภา ศศิโรจน์)

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี